
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
วันพุธ ที่ 6 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายถนอม บุระค า ประธานสภา อบต.เหล่า ถนอม บุระค า  

2 นายวีระชัย นามโยธา รองประธานสภา อบต.เหล่า วีระชัย นามโยธา  

3 นายอนันต์ เถื่อนมิ่งมาตร สมาชิก อบต. ม.1 อนันต์ เถื่อนมิ่งมาตร  

4 นายสมศรี หลักเชียงยืน สมาชิก อบต. ม.1 สมศรี หลักเชียงยืน  

5 นายสิระวัฒน์ สีจันแก้ว สมาชิก อบต. ม.2 สิระวัฒน์ สีจันแก้ว  

6 นายประทีป มาตรสงคราม สมาชิก อบต. ม.3 ประทีป มาตรสงคราม  

7 นายพิจิตร เพียรแก้ว สมาชิก อบต. ม.3 พิจิตร เพียรแก้ว  

8 นายปรีชา ดวงก้อม สมาชิก อบต. ม.4 ปรีชา ดวงก้อม  

9 นายพัด เถื่อนมิ่งมาตร สมาชิก อบต. ม.5 พัด เถื่อนมิ่งมาตร  

10 นายสุริยา นามโยธา สมาชิก อบต. ม.5 สุริยา นามโยธา  

11 นายจักรกฤษ ทะแยง สมาชิก อบต. ม.6 จักรกฤษ ทะแยง  

12 นายสมศักดิ์ สีฟุยเดช สมาชิก อบต. ม.6 สมศักดิ์ สีฟุยเดช  

13 นายสมนึก ภักดียา สมาชิก อบต. ม.7 สมนึก ภักดียา  

14 นายค าตา ทินคาม สมาชิก อบต. ม.7 ค าตา ทินคาม  

15 นายจรรยา จันทรถาวร สมาชิก อบต. ม.8 จรรยา จันทรถาวร  

16 นายสุพรรณ์ วันส ี สมาชิก อบต. ม.8 สุพรรณ์ วันส ี  

17 นายสมชาย สีฟุยเดช สมาชิก อบต. ม.9 สมชาย สีฟุยเดช  

18 นายเซ็งยุติ แดนขนาน สมาชิก อบต. ม.10 เซ็งยุติ แดนขนาน  

19 นางยุภาภรณ์ ศรีรักษา สมาชิก อบต. ม.10 ยุภาภรณ์ ศรีรักษา  

20 นางกาญจนา แพนดร สมาชิก อบต. ม.11 กาญจนา    แพนดร  

21 นายสมบรูณ์ แก้วเก็บค า สมาชิก อบต. ม.11 สมบรูณ์ แก้วเก็บค า  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ เลขานุการสภาฯ 

ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต. 

สุภาพ สีแก้วนิตย์  

2 น.ส.รดาณัฐธยาน ์ อทิกุนมูลเสาร์ ผู้อ านวยการกองคลัง รดาณัฐธยาน์ อทิกุนมูลเสาร์  
3 นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ

สังคม 
วิชัย พรมเกตุ  

4 นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่งฤดี เพชรกอง  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นายโสภณ ศรีทอง นายช่างโยธา โสภณ ศรีทอง  
6 นางสรญา ดวงธิสาร นักวิชาการสาธารณสุข สรญา ดวงธิสาร  
7 นายอนันต์ พิมสะอม นักจัดการงานทั่วไป  อนันต์ พิมสะอม  
8 น.ส.สิริพักตร ์ ภความนตรี นักพัฒนาชุมชน สิริพักตร์  ภความนตรี  
9 น.ส.พชรวรรณ จ าปางาม ผช.จพง.เกษตร พชรวรรณ จ าปางาม  

10 นางสาวธนัท สุวรรณศรี ผช.จนท.การเงินและบัญชี ธนัท สุวรรณศรี  
  
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น 
  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ        

เมื่ อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญประธานสภาจุ ดธูป เทียนบูชา         
พระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภา 
 

นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ            

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เมื่อสมาชิก
สภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา  

  
ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 

นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ 

1. สถานการณ์ COVID-19 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโกสุมพิสัย 
วันที่  4 สิงหาคม 2564 (ระลอกเมษายน) รายใหม่ +66 ราย 
แบ่งเป็น  
- รับกลับมารักษา 0 ราย 
- มาจากพ้ืนที่เสี่ยงอยู่ระหว่างกักตัว 17 ราย 
- ป่วยจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและตรวจเฝ้าระวังอ่ืนๆ 49 ราย 
รวมสะสมท้ังหมดระลอกเมษายนทั้งหมด 549 ราย  
- ก าลังรักษา 378 ราย 
- รักษาหาย 26 ราย 
- รักษาสะสม 171 ราย  
- เสียชีวิต 0 ราย 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า รายใหม่วันนี้ (4 ส.ค.2564) 
จ านวน 4 ราย ยอดสะสม 16 ราย รักษาหาย 3 ราย 

  
ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ- 
  
 2. ค าสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2054/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 

2564 เคอร์ฟิว ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 
สิงหาคม 2564  
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-ปิดตลาดสด/ตลาดนัด ถนนคนเดิน 
-ห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ - 0๔.๐๐ นาฬิกา   
ของวันรุ่งขึ้น 
-ร้านสะดวกซ้ือ เปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น. 
-ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย จ าหน่ายได้จนถึงเวลา 
20.00 น. ต้องซื้อกลับไปทานที่บ้าน 
-ปิดร้านเสริมสวย ท าเล็บ ตัดผม สปา นวด  
-ห้ามรวมกลุ่มท ากิจกรรมเกิน 5 คน 

  
ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ- 
  
 3. แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลรับโอน (ย้าย)  จ านวน 2 ท่านนะ

ครับ  ขอให้พนักงานแนะน าตัวต่อที่ประชุม ได้รู้จักสักนิดหนึ่งครับ 
  
นายอนันต์  พิมสะอม 
นักจัดการงานทั่วไป 

เรียนท่านประธานฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม นายอนันต์ พิมสะอม
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มาด ารงต าแหน่ง       
นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ส านักปลัด ณ อบต.แห่งนี้  ยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งครับ จะปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
นะครับ 

  

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ- 
  
น.ส.สิริพักตร์ ภความนตรี 
นักพัฒนาชุมชน 

เรียนท่านประธานฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสิริพักตร์         
ภความนตรี ต าแหน่ง นักพัฒนาสังคม สังกัด ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด มาด ารงต าแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน  สังกัด กองสวัสดิการสังคม ณ อบต.แห่งนี้ ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ 
จะปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 

  
ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ- 
  
ระเบียบวาระท่ี 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นายถนอม  บุระค า     
ประธานสภาฯ 

ตามที่สภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ได้มีการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 
2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ซึ่งทางฝ่าย
เลขานุการสภาฯได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาและได้แจกให้ท่าน
สมาชิกสภาไปแล้วนั้น ขอให้ท่านได้ตรวจดูว่าจะมีการแก้ไขถ้อยค าใน
รายงานการประชุมหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
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นายถนอม   บุระค า    
ประธานสภาฯ 

ในเมื่อที่ประชุมสภาไม่มีการแก้ไขถ้อยค า ผมขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งนี ้

  
มตทิี่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบรับรองการประชุม    จ านวน  20  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองการประชุม   จ านวน  –  เสียง 
งดออกเสียง       จ านวน  1  เสียง (ประธานสภา) 

  
ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 

นายถนอม บุระค า 
ประธานสภาฯ 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี    
พ.ศ. 2565 

 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี    พ.ศ.2565 

 ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ชี้แจงให้ที่ประชุม          
  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต.เหล่า 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65      
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ 

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  ได้ชี้แจงรายละเอียด
ของงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) หมวด ๓ ว่าด้วย
ญัตติ  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า
จะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์ที่จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณา
ก่อนรับหลักการก็ได้ ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่   



~ 20 ~ 
 

 

  
ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ 

เ มื่ อ ไ ม่ มี สม าชิ กสภาฯท่ าน ใดจะอภิ ป ร าย  ซึ่ ง ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๖๕   
          วรรคแรก ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไปให้ถือว่าเป็นการปิด
อภิปราย ...ฯลฯ    ผมจึงขอปิดการอภิปราย   
           วรรคสอง เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้
ที่ประชุมลงมติ  ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับ
หลักการ ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็น
ควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕65 โปรดยกมือขึ้น  

  
มติที่ประชุมสภาฯ ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  เวลา ๑๐.๓๐ น.  
รับหลักการ    จ านวน  20 เสียง  
ไม่รับหลักการ    จ านวน  -    เสียง   
งดออกเสียง    จ านวน  1   เสียง (ประธานสภา) 

  
นายถนอม  บุระค า  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 จ านวน 20 เสียง ไม่มีผู้ใด
คัดค้าน (เวลา 10.30 น.)                          

  
นายถนอม บุระค า   
ประธานสภาฯ 

3.2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
 

 ประเด็นที่ 1 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น      พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554  จึง
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕65  
โดยให้เสนอว่าจะก าหนดจ านวนกี่คน และให้มีการเสนอชื่อทีละคน 
พร้อมผู้รับรองจ านวน 2 คน ตามล าดับ ขอให้ที่ประชุมเสนอ 

  
นายสุพรรณ์ วันสี 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 

ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท า
หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้จ านวน 5 คน 
ผู้รับรอง 1. นายค าตา ทินคาม สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 
           2. นายเซ็งยุติ  แดนขนาน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10          
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นายถนอม บุระค า      
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่า ท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ 
นายสุพรรณ์ วันสี ส.อบต. หมู่ที่  8 ว่าควรพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้ง
นี้ จ านวน 5 คน 

  
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จ านวน 5 คน 
เห็นชอบ    จ านวน  20 เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ    จ านวน  -    เสียง   
งดออกเสียง    จ านวน  1   เสียง (ประธานสภา) 

  
นายถนอม บุระค า      
ประธานสภาฯ 

ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลเหล่ า  เสนอชื่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.2565 จ านวน 5  คน และให้สมาชิกสภาฯ จ านวน 2 คน เป็นผู้
รับรอง ขอเชิญครับ 

  
นายสิระวัฒน์  สีจันแก้ว 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 

ผมขอเสนอ นายจรรยา  จันทรถาวร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑   
ผู้รับรอง  ๑. นายค าตา       ทินคาม       สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7      
            ๒. นางยุพาภรณ์   ศรีรักษา       สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10  

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควร
ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มี
การเสนอชื่อเพ่ิมผมจึง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายจรรยา 
จันทรถาวร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ    จ านวน  20 เสียง  
                           ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน  -    เสียง   
                           งดออกเสียง จ านวน  1   เสียง (ประธานสภา) 

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็น คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ ๒  พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน   

  
นางกาญจนา  แพนดร 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 

ดิฉันขอเสนอ นายสุริยา  นามโยธา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒    
ผู้รับรอง  ๑. นายสมนึก      ภักดียา      สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7     
            ๒. นายเซ็งยุติ      แดนขนาน   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10 
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นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควร
ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มี
การเสนอชื่อเพ่ิมผมจึง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายสุริยา  
นามโยธา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

  
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์เห็นชอบ    จ านวน  20 เสียง  

                           ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน  -    เสียง   
                           งดออกเสียง จ านวน  1   เสียง (ประธานสภา) 

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็น คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 3  พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน   

  
นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 

ผมขอเสนอ นายประทีป   มาตรสงคราม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓   
ผู้รับรอง  ๑. นายสมศรี     หลักเชียงยืน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1     
            ๒. นายสมศักดิ์    สีฟุยเดช สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6 

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ   

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควร
ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มี
การเสนอชื่อเพ่ิมผมจึง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายประทีป 
มาตรสงคราม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

  
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ    จ านวน  20 เสียง  

                           ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน  -    เสียง   
                           งดออกเสียง จ านวน  1   เสียง (ประธานสภา) 

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ   

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็น คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 4  พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน   

  
นายสมชาย  สีฟุยเดช 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 

ผมขอเสนอ นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔   
ผู้รับรอง  ๑. นาปรีชา     ดวงก้อม          สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4     
            ๒. นายอนันต์  เถื่อนมิ่งมาตร    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1  

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควร
ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มี
การเสนอชื่อเพ่ิมผมจึง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายสมบูรณ์  
แก้วเก็บค า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  
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มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ    จ านวน  20 เสียง  
                           ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน  -    เสียง   
                           งดออกเสียง จ านวน  1   เสียง (ประธานสภา) 

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ   

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็น คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 5  พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน 

  
นายสุพรรณ์  วันสี 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 

ผมขอเสนอ นายพิจิตร  เพียรแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕   
ผู้รับรอง  ๑. นายจักรกฤษ   ทะแยง   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6     
            ๒. นางกาญจนา   แพนดร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11   

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ   

มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควร
ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 อีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มี
การเสนอชื่อเพ่ิมผมจึง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายพิจิตร 
เพียรแก้ว  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  

  
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ    จ านวน  20 เสียง  

                           ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน  -    เสียง   
                           งดออกเสียง จ านวน  1   เสียง (ประธานสภา) 

  
 สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ประกอบด้วย     
 ๑. นายจรรยา    จันทรถาวร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

๒. นายสุริยา      นามโยธา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
๓. นายประทีป     มาตรสงครม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
๔. นายสมบูรณ์      แก้วเก็บค า   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
๕. นายพิจิตร    เพียรแก้ว   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

  
ทีป่ระชุมสภาฯ -รับทราบ- 
  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ  

เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ครบทั้ง ๕ ท่านแล้ว จึงแจ้งให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เข้าประชุมเพ่ือเลือกประธารคณะกรรมการฯ
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 

 ประเด็นที่ 2 
การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
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นายถนอม  บุระค า        
ประธานสภา ฯ 

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๕ 
วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  

  
มติที่ประชุมสภาฯ มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 
9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่า 

  
นายถนอม  บุระค า        
ประธานสภา ฯ 

ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน เสียสละเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการประชุมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และใน
วาระที่ 3 จะประชุมในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 13 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงแจ้งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ทุกท่านเข้าร่วมประชุม 

  
ทีป่ระชุมสภาฯ -รับทราบ- 
  
นายถนอม  บุระค า        
ประธานสภา ฯ 

3.3 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี  (พ.ศ. 2566- 
2570) 

 ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา 
  
  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต.เหล่า 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ได้ด าเนินการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ตามขั้นตอนและ
วิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)         
พ.ศ. 2561 โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดย
น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณา
ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 17,18 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี     
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(พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นแล้ว จึงได้เสนอเพ่ือให้สภาได้พิจารณา
เห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกไปแล้ว 

  
นายถนอม  บุระค า         
ประธานสภา ฯ           
 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ  

นายพิจิตร เพียรแก้ว 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอแก้ไขโครงการ    
หมู่ที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 17 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน จากเดิม โครงการ
ก่อสร้าง คสล. ม.3 เส้นบ้านนายสัมฤทธิ์  แสงอัคคะ ถึงสามแยกระบบ
ประปาหมู่บ้านยางสินไชย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร เปลี่ยนเป็น 
โครงการก่อสร้าง คสล. ม.3 จากที่ นางสาวฐานิกา ภักดียา ถึงที่นาง  
ค าภา ทับสอน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

 2. โครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 7 ล าดับที่ 19 จากเดิม โครงการก่อสร้าง 
คสล. ม.3 เส้นข้างบ้านนายอ่อนตา สาคร ถึงบ้านของนางทองพูน 
สาคร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้าง 
คสล.  ม.3 เส้นข้างบ้านนายอ่อนตา สาคร ถึงบ้านของนางอินแปลง  
ภักดียา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  
นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

รับทราบตามที่ขออภิปรายค่ะ 

  
นายสุริยา  นามโยธา 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 

ผมขอแก้ไขโครงการหมู่ที่ 5 หน้า 8 ล าดับที่ 23 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
จากเดิม โครงการก่อสร้าง คสล. ม.5 เส้นนานางสากล บุญจันทร์ กว้าง    
4 เมตร ยาว 150 เมตร เปลี่ยนเป็น โครงการถนนดินหินคลุก เส้น
นานางสากล บุญจันทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

  
นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

รับทราบตามที่ขออภิปรายค่ะ 

  
นายเซ็งยุติ  แดนขนาน 
ส.อบต. หมู่ที่ 10 

ผมขอแก้ไขโครงการหมู่ที่ 10 หน้า 15 ล าดับที่ 44 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
จากเดิม โครงการถนนดิน ม.10 จากนานายวิโรจน์  บุญมาศ ถึงโคก
ป่ายูคา บ้านหนองแคน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร เปลี่ยนเป็น 
โครงการถนนดิน ม.10 จากนานายวิโรจน์  บุญมาศ ถึงโคกป่ายูคา 
บ้านหนองแคน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

  
นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง 
นักวิเคราะหน์โยบายฯ 

รับทราบตามที่ขออภิปรายค่ะ 

  
นายถนอม  บุระค า         มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติเห็นชอบร่าง
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ประธานสภา ฯ           แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขอมติที่ประชุม 
  
มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

มติเห็นชอบ จ านวน 20 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน –   เสียง 
งดออกเสียง จ านวน 1   เสียง (ประธานสภา อบต.) 

  
นายถนอม บุระค า 
ประธานสภาฯ 

3.4 การพิจารณาโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

 ขอเชิญ ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่า เป็นผู้ชี้แจง 

  
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.เหล่า 

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3)  
พ.ศ. 2543 หมวดที่ ๔ ในการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ  เปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 25,300 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,600 บาท 

  
นายถนอม บุระค า       
ประธานสภา ฯ  

เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยหรือเสนอ
เพ่ิมเติมอะไรหรือไม่หากไม่มี พิจารณาลงมต ิ 

  
มติที่ประชุมสภาฯ    มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 มีมติ ดังนี้ 
-เห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณฯ  จ านวน  20  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ         จ านวน    -    เสียง 
-งดออกเสียง         จ านวน    1    เสียง (ประธานสภา) 

  
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องอ่ืน ๆ 

นายถนอม  บุระค า         
ประธานสภา ฯ           

มีสมาชิท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆหรือไม่ 

  
ที่ประชุม                     -ไม่มี- 
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นายถนอม  บุระค า  
ประธานสภาฯ              

ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2564 

  
ปิดประชุมเวลา       13.00 น. 
              
 

ลงชื่อ   สุภาพ  สีแก้วนิตย์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 
 

ลงชื่อ  ถนอม  บุระค า   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายถนอม  บุระค า) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 
 
ลงชื่อ   พิจิตร  เพียรแก้ว   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพิจิตร  เพียรแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 3 
 
 
ลงชื่อ   สุริยา  นามโยธา   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายสุริยา  นามโยธา) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 5 
 
 
ลงชื่อ    เซ็งยุติ  แดนขนาน   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
      (นายเซ็งยุติ  แดนขนาน) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 10 
 
 
ลงชื่อ  สมบูรณ์  แก้วเก็บค า   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 11 


